

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ว

๓๕๓๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เรียน นายอำเภอ (ทุกอำเภอ) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๗๓๙

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี ๒๕๖๘ และให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) จึงสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนส่งเสริมการดำเนินงานเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รายงานข้อมูลดังกล่าวตามแบบรายงานฯ สำหรับอำเภอ สำรวจและรายงานข้อมูลของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๑ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

๗๗.๕๕
๑๗๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขรับ ๕๗๔๘
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๑๗:๑๐ น.



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๓๓๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม คือ นโยบาย ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ ๓.๓ การพัฒนา ระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกักขังที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตรภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก ซึ่งเป็นหลักประกันด้านพื้นฐานของการบริการสาธารณะของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเพื่อที่จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี ๒๕๖๘ และให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้จังหวัดรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนส่งเสริมการดำเนินงานเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๕ โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓

ศูนย์บริการผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุ

	นิยาม
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ	ศูนย์บริการที่ อปท. เป็นหน่วยงาน/ผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม การแพทย์ สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนผู้สูงอายุ	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อปท. เป็นหน่วยงาน/ผู้สนับสนุนหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของผู้สูงอายุในลักษณะที่คล้ายกับสถานศึกษา เช่น การมีหลักสูตร ตารางกิจกรรม กรอบระยะเวลา หรือการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการทำงานเพื่อหารายได้ ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ชุมชน และสังคม
ชมรมผู้สูงอายุ	การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อพบปะสังสรรค์/ดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยสร้างความคุ้นเคย ความรัก ความสามัคคี ทั้งนี้ อปท. อาจจะช่วยประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ หรือให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ/บุคลากร/สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์

บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุ

	ศูนย์บริการผู้สูงอายุ	โรงเรียนผู้สูงอายุ	ชมรมผู้สูงอายุ
บทบาทของ อปท.	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานสนับสนุนหลัก	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานสนับสนุนหลัก	หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน - ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ - สถานที่ - บุคลากร/วิทยากร - งบประมาณ - วัสดุ อุปกรณ์
บทบาทของผู้สูงอายุ	ผู้รับบริการ	ผู้รับบริการ	ผู้ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก	การให้บริการขั้นพื้นฐาน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	การรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามความสนใจ
ความถี่ในการรับบริการ	ตามความจำเป็น/ ตามกรอบระยะเวลาการให้บริการของศูนย์ฯ	ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร	ตามความพึงพอใจ
ตัวอย่างกิจกรรม	- การตรวจสุขภาพ - การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ	- การอบรมระยะสั้นและระยะยาว - ทักษะศึกษา	- กิจกรรมทางศาสนา - กิจกรรมจิตอาสา - กิจกรรมนันทนาการ เช่น การออกกำลังกาย เกม